



## บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา

ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

ระหว่าง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงาน ป.ป.ส.

เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองพยานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพื่อให้การปฏิบัติและประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาโดยมาตรการทั่วไปในการคุ้มครองตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้

### ๑. การปฏิบัติเพื่อประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญาโดยมาตรการทั่วไป

คดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นคดีที่มีความสำคัญหรือเลขานุการ ป.ป.ส. เห็นสมควร และเจ้าพนักงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการสืบสวนเองหรือร่วมดำเนินการสืบสวนกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งอยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น กรณีพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยโดยสำนักงานคุ้มครองพยานเห็นเองก็ดี หรือกรณีพยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นคำร้องขอให้คุ้มครองพยานต่อสำนักงานคุ้มครองพยานก็ดี และหากพยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือสำนักงานคุ้มครองพยานพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้พยานอยู่ในความคุ้มครองของหน่วยงานคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้สำนักงานคุ้มครองพยานแจ้งความต้องการเป็นหนังสือไปยังหน่วยประสานงานคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการคุ้มครองพยาน

การขอคุ้มครองพยานนั้นให้รวมตลอดถึงกรณีพยานร้องขอให้คุ้มครองสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ซึ่งมีผลต่อการศึกษาที่พยานจะมาเป็นพยานในคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอาจไม่ได้รับความปลอดภัย เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะไม่ให้ความยินยอม

ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนและเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพยาน สำนักงานคุ้มครองพยานอาจประสานไปยังหน่วยประสานงานคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ส. ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด เพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการคุ้มครองพยาน ก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองพยานต้องแจ้งยืนยันความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

## ๒. หน่วยประสานงานคุ้มครองพยาน

การร้องขอ การขอความร่วมมือ หรือการแจ้งเหตุใด ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ให้สำนักงานคุ้มครองพยานประสานงานกับกองกฎหมายและคดีอาสพฤตติค ในฐานะหน่วยประสานงานคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกัน

## ๓. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

งบประมาณในการดำเนินการคุ้มครองพยาน สามมิ ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของ พยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานตามมาตราการทั่วไปในการคุ้มครองพยาน รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการคุ้มครองพยาน ให้เบิกจ่ายจากสำนักงาน ป.ป.ส.

## ๔. การรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองพยาน

เพื่อให้มีข้อมูลและสถิติในการประเมินผลการดำเนินการคุ้มครองพยาน ในทุกด้านสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ป.ป.ส. จะให้ความร่วมมือสำนักงานคุ้มครองพยานในการรายงานผลและสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ความคุ้มครองพยาน รวมตลอดถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้สำนักงานคุ้มครองพยานทราบทุก ๖ เดือน

## ๕. การปฏิบัติเพื่อประสานงานในการเรียกคืนหรือเรียกให้คดีใช้ค่าตอบแทนหรือ ค่าใช้จ่าย

กรณีปรากฏในภายหลังว่าพยานไม่มา ไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่เบิกความเป็นพยาน โดยไม่มีเหตุสมควรหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษพยานในความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อศาล หรือความผิดฐานทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บุคคลนั้น

เป็นพยาน สำนักงาน ป.ป.ส. จะรายงานให้สำนักงานคุ้มครองพยานทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกให้พยานนั้นคืนหรือชดใช้ค่าตอบแทน หรือคืนหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานและบุคคลอื่นแล้วแต่กรณี ที่รัฐได้จ่ายไปจริงต่อไป

๖. การบังคับใช้บันทึกข้อตกลง

ให้ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม)



(นายกอบเกียรติ กิติวิวัฒน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

(ลงนาม)



(นายชาติชาย สุทธิกลม)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

10/10/10